



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณัฐธิดา อันยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสามารถ ต้นอริยกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐริดา อ้นยะ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๖) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๑๓๘
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๒
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐธิดา อ้นยะ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๕๕๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดท่อนำไข่จากภาวะท้องนอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic salpingectomy)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การผ่าตัดท่อนำไข่จากภาวะท้องนอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic salpingectomy) เป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดที่กำลังนิยมเพราะแผลเล็กหายเร็วปลอดภัย โรคแทรกซ้อนน้อย การรักษาอาจเป็นแค่เอาส่วนของครรภ์นอกมดลูกออก ด้วยข้อดีหลายข้อของการผ่าตัดผ่านกล้องทำให้การผ่าตัดวิธีนี้ จะเป็นการผ่าตัดที่เลือกใช้ก่อนวิธีการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแบบเดิมหากผู้ป่วยไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัดก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากการผ่าตัด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจทำการศึกษาเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดและให้การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ป่วยหญิงไทย สถานภาพสมรส อายุ ๒๕ ปี น้ำหนัก ๔๑ กิโลกรัม สูง ๑๖๖ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มาโรงพยาบาลโดยให้ประวัติว่ามีอาการปวดท้องน้อยมาก และมีเลือดออกทางช่องคลอด แพทย์ได้ตรวจร่างกายและส่งตรวจโลหิตวิทยาเพื่อหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์(BETA-HCG)จากผลการตรวจพบว่าค่าBETA-HCG ได้เท่ากับ ๒๕๕๑ mIU/ml ซึ่งแสดงถึงภาวะการตั้งครรภ์แพทย์จึงส่งผู้ป่วยตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง (ultrasound) จากผลการตรวจแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะท้องนอกมดลูก (ectopic pregnancy) จึงรับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ (H.N.๑๔๐๕๐/๕๖ A.N. ๒๓๘๓๖/๕๕) สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๒๐/๕๕ มิลลิเมตรปรอท เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด

จากการศึกษาพบว่า การให้การพยาบาลในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเป็นการเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลและกลัวการผ่าตัด สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยด้วยการปลอบโยนให้กำลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด เหตุผลของการทำผ่าตัดให้ผู้ป่วยเข้าใจ ตอบข้อซักถามต่างๆ รับฟังปัญหาของผู้ป่วยและญาติด้วยสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงที่แสดงความเห็นอก เห็นใจ กระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยคลายความหวาดกลัว มีกำลังใจ ให้ความร่วมมือ มั่นใจและพร้อมที่จะทำผ่าตัด แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ซักถามผู้ป่วยถึงประวัติการแพ้ยาต่างๆตรวจสอบดูวันหมดอายุของยาก่อนใช้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันผู้ป่วยแพ้ยา

ในวันผ่าตัด เตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผ่าตัด ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ซึ่งผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด ตรวจสอบ

ความถูกต้องเกี่ยวกับการบ่งชี้ การผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกตำแหน่ง ใช้อุปกรณ์นุ่มๆสำหรับรองขาของผู้ป่วยบน
ขาหยั่งผ่าตัด ปรับเตียงและจัดท่าสำหรับทำผ่าตัดด้วยความระมัดระวังและบอกผู้ป่วยทุกครั้งที่ให้การพยาบาล
เพื่อป้องกันไม่ทำให้ผู้ป่วยตกเตียงจัดเรียงเครื่องมือตามลำดับการใช้งานก่อนและหลังขณะผ่าตัด ส่งเครื่องมือ
ผ่าตัดตามขั้นตอนด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อด้วยความแม่นยำ เพื่อความรวดเร็วในการทำผ่าตัดและความ
ปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วย

หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วพยาบาลให้การดูแลอย่างต่อเนื่องหลังผ่าตัดในเรื่อง เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อจากการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าขณะผ่าตัด ให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวหลัง
ผ่าตัด ผู้ป่วยกลับบ้านได้ใน ๑ วันหลังได้รับการผ่าตัด (กลับบ้านวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ได้ให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่อง การปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท่อนำไข่
จากภาวะท้องนอกมดลูกด้วยกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic salpingectomy)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัด แก่ผู้ป่วย
และญาติ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากกระบวนการผ่าตัด
๔. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติต่อการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
๔. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด เกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการ
ของห้องผ่าตัด